



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TIỀN HẢI

# Tạo quỹ đất để thu hút đầu tư

Thời gian qua, nhằm thu hút các dự án đầu tư tại khu, cụm công nghiệp, huyện Tiên Hải đã thực hiện tốt công tác phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

(Xem trang 2)



Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lò 102 & 106 giai đoạn 1.

Ảnh: THÀNH TÂM

NGÀNH NGÂN HÀNG

# Doanh số thanh toán tăng 16,3% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, đến ngày 31/8, tổng doanh số thanh toán của toàn ngành ước đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 75% tổng doanh số thanh toán. Để có được kết quả đó, từ đầu năm đến nay, ngành Ngân hàng tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thường xuyên đổi mới cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch. Trên địa bàn tỉnh hiện có 20 ngân hàng, 85 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động với 9 chi nhánh cấp huyện và khu vực I, 85 phòng

giao dịch, 1 quỹ tiết kiệm, 48 quỹ tín dụng nhân dân mở rộng địa bàn sang 72 xã liên kế và 285 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội phủ kín hoạt động khắp 286 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các TCTD đã lắp đặt 158 máy ATM, 488 máy POS, mở 711.000 tài khoản và phát hành gần 900.000 thẻ thanh toán các loại, từ đó kịp thời phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng. Bên cạnh đó, các TCTD còn chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng...

MINH HƯƠNG



Ảnh minh họa

# Tập huấn về tiếp tục triển khai nhiệm vụ từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Sáng ngày 9/9, tại Thanh Hóa, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương khai mạc hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam.

Tại hội nghị, gần 200 học viên là lãnh đạo, chuyên viên ban tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc được truyền đạt các chuyên đề: đường lối phát triển văn hoá, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý luận nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay. Hội nghị tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, trình độ lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuật từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 9 - 12/9.

TRẦN HƯƠNG

# Phát động hội thi Olympic tiếng Anh



Hướng dẫn sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia hội thi Olympic tiếng Anh.

Tính đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh vừa tổ chức phát động hội thi Olympic tiếng Anh cho học sinh, sinh viên năm 2018.

Đây là hội thi trực tuyến do Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thi dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc (trừ những sinh viên đang học chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm tiếng Anh, tiếng Anh thương mại...); các sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng chuyên đào tạo về ngoại ngữ nhưng không theo học chuyên ngành về tiếng Anh đều được tham gia hội thi.

Hội thi được tổ chức thành 3 vòng. Bài thi tại các vòng được xây dựng theo dạng thức IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thường thức. Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ: OlympicEnglish.vn. Thời gian bắt đầu thi từ ngày 8/9, lễ tổng kết dự kiến diễn ra vào ngày 28/10, tại Thủ đô Hà Nội.

Hội thi góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tạo sức lan tỏa và hứng khởi trong phong trào học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên khối các trường không chuyên tiếng Anh.

PHƯƠNG CHI

# BAN CHQS HUYỆN VŨ THƯ Hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Thực hiện chương trình "Cấp là yêu thương", hướng tới học sinh nghèo vượt khó, Ban CHQS huyện Vũ Thư vừa tổ chức công bố quyết định và trao tiền hỗ trợ cho em Hoàng Anh Tú, học sinh lớp 9A4, Trường THCS thị trấn Vũ Thư.

Em Hoàng Anh Tú mồ côi bố, mẹ và ở với bà ngoại. Hiện nay bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu không thể chăm lo việc học tập cho Tú. Nhằm động viên, giúp đỡ em vươn lên trong học tập, từ năm học 2018 - 2019, Ban CHQS huyện hỗ trợ em 300.000 đồng/tháng cho tới khi em học hết lớp 12. Món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Ban CHQS huyện nhằm động viên em tiếp tục vượt khó, vươn lên học tập tốt. Cùng với Tú, Ban CHQS huyện còn hỗ trợ cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được vững bước tới trường.

THU TRANG

# Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.120 người



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư).

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa. Trong hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho 3.120 người là đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 624,5 triệu đồng; tặng 3.635 suất quà trị giá 820 triệu đồng; tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 720 đơn vị máu; tu sửa và xây dựng mới 32 nhà nhân ái với tổng trị giá 210 triệu đồng... Những hoạt động này của tuổi trẻ toàn tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đồng thời để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

KUÂN PHƯƠNG

# Hỗ trợ bệnh nhân bị u não, tim bẩm sinh

Các thành viên trong câu lạc bộ Wave Alpha Thái Bình vừa trao tặng hơn 7,5 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Thị Lan Anh, 2 tuổi, thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội (Vũ Thư). Gia đình cháu Nguyễn Thị Lan Anh có hoàn cảnh rất khó khăn, cháu bị bệnh u não và tim bẩm sinh phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Đây là một trong những hoạt động thiết thực do các thành viên câu lạc bộ Wave Alpha Thái Bình đứng ra vận động và quyên góp ủng hộ.

NHƯ HOÀNG

# GIẢM NGHÈO CHO ĐỐI TƯỢNG YẾU THỂ

# Cần những chính sách phù hợp

(Xem trang 2)



Nghề mây tre đan xã Thượng Hiền (Kiến Xương) giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

CÔNG AN THÀNH PHỐ

# Sức lan tỏa từ Chỉ thị số 05

(Xem trang 4)